
รายงานผลการหารือระหว.าง สพฉ. กับ สบส. กรณี รพ.ศิริราชป<ยมหาราชการุณย?
• ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑ มอบ สพฉ. หารือ สบส. กรณีหนังสือตอบหารือเร่ือง

การทำ PA และเขJารKวมเบิกจKาย UCEP ของ รพ.ศิริราชปSยมหาราชการุณยT 

• สพฉ. ไดJประชุมหารือกับ สบส. แลJว ไดJขJอสรุป ดังน้ี

• ๑. รพ.ศิริราชปSยมหาราชการุณยT เปWน รพ.ของรัฐ ไมKอยูKในบังคับของ พรบ.สถานพยาบาล

• ๒. รพ.ของรัฐ มีแนวทางการจKายของกองทุนอยูKแลJว จึงไมKตJองทำ PA และไมKตJองเบิกจKายตาม Fee 
schedule

จึงเรียนคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือโปรดทราบ
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